







Rút cục Nội các Tardieu đã xin từ chức

Paris, 3 décembre - Quan Tổng thống Doumergue đã bắt đầu hồi ý kiến các nhà chính trị...

Ông Feraud Buisson, ở dinh qu-ả Thống lĩnh ra có tuyên ngôn công phòng viên các báo rằng...

Ông Doumergue lại tiếp hai ông trưởng ban ngoại giao tại Thượng bộ nghị viện là Victor Béraud và Paul Boncour.

Tiếp kiến các nhà chính trị mỗi lần 15 giờ 45, quan Thống lĩnh mời ông...

Các nhà chính trị đã tới yết kiến quan Tổng thống đều công một ý kiến muốn một Chính phủ hợp-chúng, mấy ông...

Buổi tối thấy nói đến tên mấy ông-Albert Sarraut, Sieck, Barthou v. v. sẽ được gọi ra lập Nội-các.

Chương-trình cải-cách ở Đông-dương

Paris, 4 décembre - Thượng hội đồng thuộc địa đã họp hôm qua, do ông Tổng trưởng thuộc địa Piétri làm chủ tọa.

Hội đồng định cách thức về việc cải biến chương trình cải cách ở Đông-dương của quan Toàn-qu-ả Pasquier để lên chính phủ...

Chương-trình cải-cách ở Đông-dương

Paris, 4 décembre - Thượng hội đồng thuộc địa đã họp hôm qua, do ông Tổng trưởng thuộc địa Piétri làm chủ tọa.

đặt một tiêu bản để xét các điều nên cải cách Tiêu bản này gồm có mấy ông: Doumer, Perrier, Sarraut, Fabry, Lamoureaux, Varenne v. Klobukwski.

Toàn-quốc hội-nghị Ấn-độ

Londres, 2 décembre - Tại Toàn-quốc hội-nghị Ấn-độ, đại biểu Anh và Ấn đều biểu đồng tình về việc chia rẽ Miến Điện với Ấn độ.

Viện đại biểu Miến-điện yêu cầu một bản chương trình tự trị để cho người trong nước ấy được bình-đẳng với dân các thuộc địa khác.

Bãi công ở Ecosse

Londres, 2 décembre - 97.000 thợ mỏ ở Ecosse đã bãi công.

TRỜI NAM CÓ MỘT

Ấy là thuốc BỔ NHA PHIÊN

ĐẠI TÀI, trăm người uống đều bỏ được cả trăm, không sai một chữ chẳng phải nói kể hợp người không đau, kể ai sống nó là bỏ được ngay giảm chất không sai; mà uống nó vô lợi không hề phải mệt nhọc chút nào cả.

MẠNH THÈM, MẠNH THÈM mới là học mới là rất quý, uống nó đi tâm việc nặng nề mệt mỏi, đi đường xa đem theo nó rất tiện.

Hầu năm đến sáu ống bỏ được cả, cho đến ống 80 TUỔI mà như người trẻ 60 năm rồi cũng bỏ được như không.

Một ống 4, 5 vé, nặng thì 7, 8 vé đến 12 vé là công.

Bản tại: HỒNG LẠC ĐƯỢC-PHÔNG 8 1/2 phần HOÀN-ĐẮC VINH 188 Rue du Pont Japonais 188 ANNAM FAIRBOO và khắp các nơi đều có Đại-lý bán cả.

DENIS FRÈRES D'INDOCHINE-TOURANE Cuộc dự thi lớn QUI ÔNG THÍCH? THỨ RƯỢU NÀO? Hiệu con Cọp

NAM-THIÊN-ĐƯỜNG 46 Phố Hàng-Thùng Nam-Định, may nói số 128; là nhà thuốc có danh tiếng nhất Bắc-Kỳ.

MAGASIN DE SOIERIES TÂN LỢI 188-140, B' Tổng-đốc-Phương (CHOLON)

THUỐC CẢI NHA-PHIÊN CẢI-LƯƠNG Khi xưa người Tàu, do-hộ nước ta, họ có đem qua một chứng bệnh nghiêm, bệnh ấy truyền nhiễm, cho đến bây giờ...

MUÔN: MAU ĐƯỢC MẠNH KHỎE? (th) nên dùng Bắc-Thánh-Dược của hiệu: Tạo-nhơn-Đường Hocmôn là danh tiếng NAM-KY THANH CÔNG BẮC THÁNH-DƯỢC

HÀNG TƠ LỤA Nhà máy dệt FLACHET LEVANNHAN & C' ở Huỳnh-kim gần Bình-Định

Thuốc Bạch-Trọc Hiệu THÂN-TIÊN Trị kiem mọi chứng van-tuyên không sa Ngâm vào xương, thịt, trong ngoài

BAC-NINH Bệnh quý đã có thuốc tiên!! Nếu ai mắc LẠC, hay TIM-LA, hay LƯU nhọt CỐT nghĩa là khờ rồi...

Chân - hưng y - nghiệp Y nghiệp nước ta từ xưa tới nay không qui củ nhất định...

AI BỊ PHONG-THẬP? Ta phải biết sách thuốc ấy rằng: Phong vi bách bệnh chi mồi, thập nãi lục giảm chi nhất.

MỐI CHERA Các ngài buồn giận nên chú ý! Bản hiệu mới chế ra kiểu này này bằng tay trắng, đã bằng Crêpe Anglaise giá bán chỉ 1.250 mỗi đôi.